

[Trang chủ](#) > [Văn hóa](#) > [Giải trí](#)

[Theo dõi Báo Hà Nội Mới trên Google News](#)

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng hát về mẹ nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Thụy Du | 03/06/2024 - 10:19

Ca khúc “Tôi thương mẹ tôi” là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khi nhớ về mẹ, được Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng – quán quân Sao Mai 2003, hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, thể hiện, phát hành trên nền tảng âm nhạc số từ ngày 3-6.

Đây là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thực hiện hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).



Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng - người biểu diễn ca khúc "Tôi thương mẹ tôi". Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tôi thương mẹ tôi” là tác phẩm thứ ba Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sau “Tôi đi”, “Anh sẽ đến khi bình minh”. Quán quân Sao Mai 2003 chia sẻ, đây là tác phẩm anh tâm đắc nhất. “Âm nhạc của Nguyễn Thành Trung thiên về cảm xúc hơn là bút pháp, nên nhịp điệu và cường độ trong tác phẩm thể hiện rất rõ ở từng câu hát, ẩn tượng ở hình ảnh người mẹ lam lũ, gánh gồng chăm lo cho gia đình. Bài hát có ca từ giản dị nhưng sâu sắc, giai điệu giàu cảm xúc và rất khác với những tác phẩm của nhạc sĩ mà tôi đã thể hiện trước đây. Bất cứ ai nghe ca khúc cũng thấy hình bóng của mẹ mình, tình yêu của mẹ với con cái, gia đình trong đó”, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng bày tỏ.

Cũng bởi đồng cảm với tác giả của ca khúc nên Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đã nghiên cứu kỹ ca khúc để thể hiện tác phẩm tốt. Anh mời nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường phối khí trên tinh thần semi-classical (bán cổ điển) và thêm tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết để tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bài hát "Tôi thương mẹ tôi".

Với ca khúc "Tôi thương mẹ tôi", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cũng thể hiện bước chuyển trong sáng tác khi đưa vào màu sắc dân gian. Nhạc sĩ chia sẻ, ca khúc "Tôi thương mẹ tôi" nằm trong chùm tác phẩm anh viết về cha mẹ và gia đình. Người mẹ trong tác phẩm có nhiều hình ảnh của mẹ anh những tháng năm vất vả, hết lòng vì gia đình, con cái.

Trong số các ca sĩ từng cộng tác với Nguyễn Thành Trung như Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng hay các ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Đông Hùng, Mai Diệu Ly, Tô Ngọc Hà..., nhạc sĩ chọn giọng ca Quán quân Sao Mai 2003 thể hiện tác phẩm "Tôi thương mẹ tôi" bởi có sự đồng điệu về tâm hồn và tuổi tác. Theo nhạc sĩ, cách thể hiện ca khúc của Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng lột tả hết ý nghĩa, tấm lòng và cảm xúc của người con với mẹ, với cha và gia đình.

Bên cạnh phát hành rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc số, ca khúc "Tôi thương mẹ tôi" được Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện trên sân khấu trong chương trình "Giai điệu kết nối" sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

[Ca khúc](#) [Ca sĩ](#) [Tôi thương mẹ tôi](#) [Hoàng Tùng](#)

Bài liên quan



Ca khúc cách mạng: Chờ đợi những thành công hơn nữa

Đọc tiếp**Ca khúc về Điện Biên: Vang tinh thần chiến thắng, đậm nhịp mới hôm nay****Ca sĩ Tân Nhân ra mắt MV “Tiếng khèn mùa ban nở” hướng về Tây Bắc****“Trúc mọc bên đình” – ca khúc mừng ngày 8-3 lấy cảm hứng từ quan họ**

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian | [Số người thích](#)**ĐỌC THÊM GIẢI TRÍ****Nghệ sĩ Ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy: Nụ cười của trẻ nhỏ là nguồn động viên tích cực nhất**

Là người dân tộc Nùng, sinh ra ở vùng núi Lạng Sơn nên cách đây hơn 20 năm, việc cô bé Lô Thị Ngọc Thúy theo nghệ thuật xiếc được coi như một “hiện tượng” của vùng.



Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: Lấy trẻ em làm trung tâm kể chuyện

Bên cạnh việc xây dựng các chương trình biểu diễn, các vở diễn trong mỗi dịp hè, tổ chức liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi thì việc tạo ra những sân chơi, câu lạc bộ tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu sẽ góp phần tạo cảm hứng và ý thức tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống cho trẻ từ thuở ấu thơ. NSND Xuân Bắc, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất - năm 2024, đã chia sẻ với HanoiMoi Cuối tuần xung quanh chủ đề này.



Cần những kịch bản gửi gắm thông điệp tích cực, nhân văn cho sân khấu thiếu nhi

Mỗi dịp hè về, các nhà hát lại chuẩn bị nhiều tiết mục, vở diễn nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của thiếu nhi.



Nguyễn Khánh Ly: Hạnh phúc là khi được cống hiến

Nguyễn Khánh Ly từng đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2006, giải Nhì cuộc thi Hát thính phòng nhạc kịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và đặc biệt là giải Ba Tiếng hát Sao mai 2011 dòng nhạc thính phòng, nên thường được công chúng gọi là "Sao mai Khánh Ly". 20 năm qua ca sĩ, Tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc Nguyễn Khánh Ly đã có nhiều đóng góp cho dòng nhạc thính phòng cổ điển tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.



Phương Mỹ Chi lấn sân điện ảnh với vai chính trong phim “Nhà gia tiên”

Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Huỳnh Lập lấy cảm hứng từ nét văn hóa truyền thống mang tên “Nhà gia tiên”, có sự tham gia của Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, diễn viên Huỳnh Đông, Puka... và đặc biệt là ca sĩ Phương Mỹ Chi lần đầu đảm nhiệm vai nữ chính.



Sáng tạo phim ngắn: Mở lối đưa điện ảnh Hà Nội vươn xa

Sau khi Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất năm 2024 - Giải Sao Khuê được phát động, những người làm điện ảnh Thủ đô như được tiếp thêm sinh lực mới, hào hứng bước vào sáng tạo. Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp cho những người trẻ mới vào nghề mà còn đánh thức, khơi dậy sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Thủ đô, khởi động cho những dự án tầm cỡ, mở lối đưa điện ảnh Hà Nội vươn xa.



NỔI BẬT

Khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển đất nước

CHÍNH TRỊ

Sáng 3-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát...



Cú hích để đổi mới, phát triển bút phá

CHUYỂN ĐỔI SỐ

LTS: Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số cùng vai trò “đầu tàu” của cả nước, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30-12-2022...



Thêm quyết tâm thực hiện những tư tưởng đột phá cho Hà Nội

QUY HOẠCH

Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị ban hành ngày 24-5-2024 trên cơ sở cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và nội dung chủ yếu của...



Sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bằng nguồn vốn đầu tư công

MÔI TRƯỜNG

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2023 của Ban Cán sự đảng...



Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kế thừa truyền thống, xây dựng Quảng Bình giàu đẹp, văn minh

CHÍNH TRỊ

Tối 2-6, tại thành phố Đồng Hới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024);...



ĐỪNG BỎ LỠ

Giá vàng "bốc hơi" tiếp hơn 2 triệu đồng, xuống dưới 81 triệu đồng/lượng

THỊ TRƯỜNG - 03/06/2024 - 10:18

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh khi sáng nay, 3-6, hạ thêm tới hơn 2 triệu đồng/lượng, có nơi đưa giá tuột khỏi mốc 81 triệu đồng/lượng, xuống mức...



Xanh SM triển khai các chuyến xe miễn phí khám bệnh cho trẻ em khuyết tật vùng cao

DOANH NGHIỆP - 03/06/2024 - 09:51 Tin tài trợ

Xanh SM đã đồng hành cùng Quỹ Thiện Tâm, đưa đội ngũ y, bác sĩ, chuyên gia từ các bệnh viện tuyến đầu tới thăm khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết...



Giá dầu trượt dốc bất chấp OPEC+ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng

THẾ GIỚI - 03/06/2024 - 09:48

Ngày 3-6, Reuters đưa tin, giá dầu thế giới đã giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, bất chấp việc nhóm sản xuất OPEC+ đã quyết định kéo dài cắt giảm sản...



MXV-Index đóng cửa tuần với mức giảm 1,3%

THỊ TRƯỜNG - 03/06/2024 - 09:44

Theo Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), với 3 ngày giảm liên tiếp vào cuối tuần, chỉ số hàng hóa MXV-Index đóng cửa tuần với mức giảm 1,3% xuống còn 2.315...

CHỈ SỐ MXV - INDEX (-1,28%) 2.315 ĐIỂM



Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore: Thành công của Đối thoại Shangri-La là không né tránh các vấn đề

THẾ GIỚI - 03/06/2024 - 09:40

Theo người đứng đầu lĩnh vực quốc phòng Đảo quốc Sư tử, thước đo để đo lường sự thành công của các diễn đàn an ninh như Đối thoại Shangri-La nằm ở chỗ...



Mexico có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

THẾ GIỚI - 03/06/2024 - 09:31

Ngày 3-6, bà Claudia Sheinbaum đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống cuối tuần qua, mở ra cánh cửa trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước...



Tự hào thanh niên Hà Nội thời đánh Mỹ

CHÍNH TRỊ - 03/06/2024 - 09:24

Thế hệ chúng tôi sinh ra trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp và những năm đầu hòa bình lập lại ở miền Bắc. Được nuôi dưỡng dưới mái trường...



Rửa tay đúng cách bằng xà phòng để phòng bệnh

Y TẾ - 03/06/2024 - 08:27

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng hơn 500.000 lượt người mắc tiêu chảy, 40.000-50.000 lượt người bị bệnh lỵ... Các bệnh truyền nhiễm...



Vì sao bệnh nhân xương khớp ngày càng trẻ hóa?

Y TẾ - 03/06/2024 - 08:27

Các bệnh liên quan đến xương khớp không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Thực trạng này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.



Cần đẩy nhanh tiến độ thi công mương Thụy Khuê

Ý KIẾN - PHẢN HỒI - 03/06/2024 - 08:26

Từ nhiều năm qua, người dân sống trong khu vực ngõ 123A, 167 đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) luôn chịu cảnh ô nhiễm môi trường do dòng nước thải đen ngòm,...



Xem thêm

ĐỌC NHIỀU

- 1 "Thế giới võ hiệp Kim Dung" và "Câu chuyện hoa hồng" phát sóng song song vào dịp hè
- 2 Phim của bộ đôi tài tử Hàn Quốc Gang Dong-won và Lee Jong-suk đổ bộ rạp Việt
- 3 Sáng tạo phim ngắn: Mở lối đưa điện ảnh Hà Nội vươn xa
- 4 "Hoa vui ca" - Chương trình mới dành cho thiếu nhi trên sóng VTV
- 5 Sáng tạo để "làm mới" nghệ thuật cải lương
- 6 Phương Mỹ Chi lấn sân điện ảnh với vai chính trong phim "Nhà gia tiên"
- 7 Cần những kịch bản gửi gắm thông điệp tích cực, nhân văn cho sân khấu thiếu nhi
- 8 Nghệ sĩ Ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy: Nụ cười của trẻ nhỏ là nguồn động viên tích cực nhất

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng hát về mẹ nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐT: (024) 38253067 – 39287445

Tổng Biên tập: **NGUYỄN MINH ĐỨC**
Các Phó Tổng Biên tập: **MAI THỊ KIM THOA, LƯƠNG CHÍ CÔNG, LẠI BÁ HÀ**
Liên hệ tòa soạn: dientu@hanoimoi.com.vn
Liên hệ quảng cáo: (024) 39286000. Báo giá quảng cáo: **Báo điện tử | Báo giấy**

Theo dõi trên   

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hà Nội Mới.